



อตฺตา ทิ อตฺตโน นาโถ

ข่าวรามคำแหง

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

เพื่อเป็นสื่อกลาง
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ปีที่ 9

ฉบับที่ 44

ปีการศึกษา 2522

1 มีนาคม 2523

ราคา 75 สตางค์

ม.ร. จัดงานวันกีฬามวลชน ชาวรามคำแหง



เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2523 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ รศ. จรินทร์ ธานีรัตน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แสดงข่าวเรื่องการจัดงานวันกีฬามวลชนชาวรามคำแหงว่า คณะกรรมการพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะจัดงานวันกีฬามวลชนชาวรามคำแหง ในวันที่ 1 มีนาคม 2523 ณ บริเวณสนามฟุตบอล ม.ร. และถนนรามคำแหง ระยะจากหน้ามหาวิทยาลัยถึงเชิงสะพานบางกะปิ โดยมีนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวนมากที่เข้าร่วมวิ่ง-เดิน เพื่อสุขภาพตามโครงการนี้

ประธานคณะกรรมการพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดโครงการตัวอย่างกีฬามวลชน ม.ร. ซึ่งมีกีฬา 2 ประเภท คือ วิ่ง-เดิน เพื่อสุขภาพ และ ตะกร้อวง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2523 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่บุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยนั้น คณะกรรมการพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความเห็นว่าเพื่อเร่งเร้าให้นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ม.ร. ให้สนใจและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น จึงได้กำหนดจัดงานวันกีฬามวลชนชาวรามคำแหงขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2523 ซึ่งจะถือโอกาสมอบ "เข็มสุขภาพ" และ "ประกาศนียบัตรสุขภาพ" แก่ผู้ที่ทำสถิติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาด้วย

รองศาสตราจารย์จรินทร์ ธานีรัตน์ ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นกีฬาว่า ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจและมุ่งที่จะเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันมากกว่าที่จะเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของตน ซึ่งการเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันนี้ให้โอกาสแก่คนส่วนน้อยที่มีความสามารถเท่านั้นที่จะเข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษา และอาจารย์ยังให้ความสนใจในการเล่นกีฬาน้อยมาก และในสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งมีประชาชนจำนวน 45 ล้านคน มีคนป่วยถึง 2 ล้าน 5 แสนคน ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมาก สาเหตุที่มีคนเจ็บป่วยจำนวนมากเนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ปัญหานี้จะสามารถแก้ไขได้ ถ้าให้ความสนใจในการเล่นกีฬามากขึ้น จึงใคร่เชิญชวนให้ทุกคนเข้าใจในเป้าหมายและหันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพกันอย่างจริงจังและทั่วถึง ซึ่งการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของมวลชนนี้มีผลต่อสุขภาพจิต และคุณธรรมของประชาชน ตลอดจนเป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ม.ร. และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานวันกีฬามวลชนชาวรามคำแหง ในวันที่ 1 มีนาคม 2523 โดยทั่วถึงกัน

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยครู สกลนคร เยี่ยมชม ม.ร.



เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2523 ผู้แทนจาก วิทยาลัยครู สกลนคร จำนวน 45 คน ได้มาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป รวมทั้งเปิดเทปโทรทัศน์แนะนำ ม.ร. ให้ชม ที่ห้องประชุมชั้น 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี นอกจากนี้ยังได้ไปดูงานที่ฝ่ายตำรา โรงพิมพ์ สวป. และคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวโดย ลีนา วิวัฒน์วรินทร์
ภาพโดย สิริวาม สุทธิจิตร

ศึกษานอกสถานที่



ชมรมบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำนักศึกษาวิชาการผลิต (GM 303) จำนวน 130 คน โดยการควบคุมของอาจารย์ ศิวพร มั่นสุภกวนนท์ เข้าชมโรงงาน กรุงเทพมหานคร (เครือเจริญโภคภัณฑ์) เพื่อประกอบการศึกษาวิชานี้ให้เข้าใจในภาคทฤษฎีมากขึ้น ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ภาพและข่าวโดย ชมรมบริหารทั่วไป

เรียกประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างระบบประปาบาดาล

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจจะขอซื้อแบบแปลนและรายการละเอียดครั้งนี้ได้ที่แผนกเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2523 ในเวลาราชการ

ประกาศ ม.ร. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2523

ให้ทุนการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2523

เนื่องด้วย ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2523 จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 2,000 บาท เพื่อจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ยื่นสมัครเรียนในการศึกษาเล่าเรียน แต่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยกำหนดคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน ดังนี้

1. คุณสมบัติ

1.1 นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนจะต้องได้เกรด จี ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด และถ้าผลการสอบของนักศึกษาได้เกรด เอฟ อยู่ด้วย เกรด เอฟ ที่ได้นั้นต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด หรือ

1.2 นักศึกษาจะต้องได้เกรด พี โดยไม่คิดเกรด เอฟ โดยเฉลี่ยจะต้องได้เกรด พี ไม่น้อยกว่าปีละ 36 หน่วยกิต

1.3 มีความประพฤติเรียบร้อยขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

1.4 มีความเป็นอยู่ในครอบครัวอยู่ในฐานะที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ

1.5 นักศึกษาที่จะสมัครขอรับทุนจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาใด ๆ ในปีการศึกษา 2523

1.6 มีสุขภาพดี

2. หลักฐานประกอบใบสมัคร

2.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย

2.2 ใบรับรองความประพฤติจากคณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเรียบร้อย (ขอจากคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่)

2.3 ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 x 7 ซม. จำนวน 1 ภาพ ลงชื่อวัน เดือน ปี หลังภาพ

2.4 ใบแสดงผลการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงผลการศึกษาในการศึกษา 2521

2.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่านักศึกษายังลงทะเบียนเรียนอยู่

นักศึกษาผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา ธนาคารกสิกรไทย ให้ยื่นหลักฐานแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่แผนกสวัสดิการนักศึกษา กองงานนักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 เมษายน 2523

อนึ่ง สำหรับวัน เวลา และสถานที่ ที่จะนัดสัมภาษณ์แก่นักศึกษาที่สมัครขอรับทุน ธนาคารกสิกรไทย จะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ม.ร. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2523

ข่าวจากแผนกทะเบียนและสถิติ คณะนิติศาสตร์

นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมาย (LA) ในภาค 1/2522 บัดนี้ผลการสอบที่เป็นทางการ ได้ประกาศใกล้จะครบทุกกระบวนวิชาแล้ว ขอให้นักศึกษาได้ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องของนักศึกษาเอง ณ ที่ทำการคณะนิติศาสตร์ ชั้นล่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2523 เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วจะไม่เปิดให้นักศึกษาได้ตรวจสอบอีก ไม่ว่ากรณีใด ๆ

สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาต่างคณะในภาค 1/2522 ไว้ ให้ตรวจสอบผลการสอบได้ที่บอร์ดยุโรป ๆ ที่ทำการคณะนิติศาสตร์ และถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับผลการสอบ ขอให้ติดต่อกับคณะเจ้าของวิชานั้น ๆ ที่รับผิดชอบ

ข่าวโดย *สาวบุญ ประสารวงศ์*

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ม.ร.

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2523 ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์และการธกษ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด เพื่อพิจารณาเงินกู้สามัญแก่ข้าราชการต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ตลอดจนเตรียมการประชุมใหญ่สามัญ เพื่อแสดงกิจการในรอบปี 2522 และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2523

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ม.ร. ได้ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521 มีสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งจำนวน 381 คน เมื่อสิ้นปี 2522 สหกรณ์ฯ มีอายุประมาณ 2 ปี มีสมาชิกรวม 1,081 คน และมีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 5,345,015.75 บาท

สหกรณ์ฯ กำหนดจะประชุมใหญ่ ประมาณวันที่ 24 มีนาคม 2523 รายละเอียดจะประกาศให้สมาชิกทราบต่อไป

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวันตก

กำหนดการสอบความเข้าใจในการฟัง ภาค 2/2522

ในภาคเรียนที่ 2/2522 นี้ ภาควิชาภาษาตะวันตก จะจัดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส เพียงครั้งเดียว สำหรับกระบวนวิชา FR 301—FR 402 รวม 4 กระบวนวิชา โดยกำหนดจะสอบหลังการสอบข้อเขียนเสร็จแล้ว คือกำหนดสอบทดสอบความเข้าใจในการฟัง ในวันที่ 25 มีนาคม 2523 ตามเวลาดังกล่าว

FR 301	สอบเวลา	9.00 น.
FR 302	"	9.30 น.
FR 401	"	10.00 น.
FR 402	"	10.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการภาษาชั้น 3 ตึกคณะมนุษยศาสตร์ ขอให้นักศึกษาเข้ามาเข้าสอบตามวัน-เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน การสอบนี้มีคะแนน 20 คะแนน (กำหนดเวลาสอบนี้จะแจ้งในข้อสอบข้อเขียนของวิชาทั้ง 4 นี้ อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเตือนความจำ)

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

การประหยัดไฟฟ้า

เนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้หน่วยงานราชการทุกแห่งประหยัดการใช้กระแสไฟฟ้า และให้รายงานจำนวนหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าประจำเดือนให้สำนักนายกรัฐมนตรี ทราบทุกเดือน ปรากฏว่าตามใบเสร็จที่การไฟฟ้านครหลวงส่งมาเก็บเงินจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2522 เป็นต้นมา การใช้กระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากจะไม่ลดลงเลยแล้ว ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดือนละห้าแสนหน่วยเศษ เป็นเดือนละหกแสนหน่วยเศษ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2522 หากแนวโน้มยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง คงต้องถูกตำหนิจากสำนักนายกรัฐมนตรีว่าไม่ร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของทางราชการ ฉะนั้น เพื่อให้การใช้กระแสไฟฟ้าในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงลดลง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยกันประหยัดการใช้กระแสไฟฟ้าลงให้มากที่สุด หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างและพัดลม เมื่อไม่ใช้ควรปิดทันที ไม่ควรเปิดทิ้งไว้

นอกจากนี้ ตามบ้านที่ห้กของผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็ขอให้งดเว้นการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้ามาก เช่น เครื่องปรับอากาศ และเตาหุงต้มไฟฟ้า เป็นต้น ผู้ที่ใช้ตู้เย็นเหล่านี้ นับว่าเป็นผู้ที่เอาเปรียบมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก หากยังคงใช้อุปกรณ์มหาวิทยาลัยก็จำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการในทางที่เหมาะสมต่อไป ยิ่งกว่านั้น มีผู้รายงานว่าบางครอบครัวได้รับจ้างซักรีดเสื้อผ้า และใช้เตารีดไฟฟ้าในการรีดผ้าที่รับจ้างซักด้วย หากผู้ใดกระทำการดังกล่าวอยู่จะต้องหยุดทันที ถ้ามีผู้รายงานอีกและสอบสวนปรากฏความจริง นอกจากจะถูกขับไล่ให้ออกไปอยู่ที่อื่นแล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโทษอีกโสดหนึ่งด้วย

ประกาศ ม.ร. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2523



ผลการเลือกตั้งกรรมการ ชมรมรัฐศาสตร์

ตามที่ ชมรมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ที่จะเข้าบริหารงานชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2523 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2523 เวลา 10.00 ถึง 15.30 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารที่ทำการคณะฯ มีสมาชิกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 977 คน จากจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 8,624 คน เป็นบัตรดี 963 ใบ เป็นบัตรเสียและเสียเฉพาะส่วน 14 ใบ ผลปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข 1 ถึง 12 เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ผู้สนใจดูรายละเอียดการตรวจนับคะแนนและรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งได้ที่ชมรมรัฐศาสตร์

ข่าวโดย *อ.หัตถิน เลี้ยงสกุล*

EN 201

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษมูลฐาน 3
(Fundamental English III)

เนื้อหาวิชา

เนื้อเรื่องในหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษมูลฐาน 3 เล่มเดิมยังใช้อยู่ ในภาคเรียนนี้ยกเว้น Units 3, 6, 9, 14, 15 และ 16 นอกนั้นควรอ่านให้ตลอด

เรื่องที่อ่านในแต่ละ Unit ได้แก่ ความเข้าใจการอ่าน แล้วทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Comprehension คำศัพท์ (Vocabulary) ไวยากรณ์ (Structure) Part A และ Part B การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน (Special Difficulties) รากศัพท์ (Roots) และวิภัติ (Prefixes) ในภาษาอังกฤษ

การวัดผล

ใช้ Reading passages 5 เรื่องด้วยกัน ในจำนวนนี้ 3 เรื่องเอามาจากหนังสือแบบเรียน โดยเขียนแบบย่อและอีก 2 เรื่องเอามาจากที่อื่นซึ่งมีระดับความยากง่ายของศัพท์และไวยากรณ์ใกล้เคียงกับหนังสือเรียน คำถามเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงครึ่ง คำถามจะเน้นหนักด้านความเข้าใจการอ่าน มีการถามเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ แบบโครงสร้างไวยากรณ์ การใช้รากศัพท์ และวิภัติบ้าง โดยอาศัยเนื้อเรื่องที่นำมาให้อ่านเป็นหลัก

คำแนะนำทั่วไป

1. พยายามอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ (Main idea) ของแต่ละย่อหน้า (Paragraph) และของทั้งเรื่องซึ่งเรียกว่า Thesis นอกจากนั้น ควรอ่านเพื่อทราบรายละเอียดที่สนับสนุนในใจความสำคัญของเรื่องด้วย (Significant facts or detail)

2. ควรหลีกเลี่ยงการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้มาก ทั้งในตอนเตรียมตัวสอบและขณะตอบข้อสอบไล่ เพราะการแปลทำให้อ่านได้ช้า บางครั้งก็จับใจความสำคัญไม่ได้ ข้อสำคัญก็คือข้อสอบออกเป็นภาษาอังกฤษทั้งคำถามและคำตอบ แม้นักศึกษาจะท่องเรื่องและความหมายของคำศัพท์ได้หมดเป็นภาษาไทย ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้มากนัก ทางที่ดีควรจะจดจำเป็นภาษาอังกฤษจะได้ผลดีกว่า

3. อ่านข้อสอบให้เข้าใจว่าต้องการให้ตอบในแง่ใด อ่านตัวเลือกอย่างพิถีพิถันระหว่า จะใช้การเดาอย่างมีเหตุผล ข้อสำคัญคือ อย่ามัวแปลทั้งคำถามและคำตอบ จะทำให้สอบไม่ทันเวลา

4. ทำใจให้สบายในเวลาตอบข้อสอบ คราวนี้คงผ่านไปได้นะ ๆ จงนึกเสมอว่า Each of you know some English. Therefore, try to use your English much more than using Thai. Good luck!

ผศ.ดร.อุทัย ภิรมย์รัตน์

ติวสอบเข้าปลัดอำเภอ

ติวสอบเข้าปลัดอำเภอ สนใจสมัครได้ที่ชมรมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ 10-25 มี.ค. 23 เวลา 09.00-16.30 น. ทุกวัน พร้อมรูปถ่าย 2 รูป

MA 112 : แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

อ.สมพร สุนันทน์โกกลาง
อ.สิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนะกุล
อ.นิศย์ ธีรมณี
คณะวิทยาศาสตร์

เนื่องจากหนังสือที่ใช้เป็นตำราประกอบการเรียนวิชานี้มี ๒ เล่ม คือ เล่มแรกแต่งโดยอาจารย์ - ชาญชัย ภัทรชยาภรณ์ และเล่มที่สองแต่งโดยคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ ในเล่มหลังนี้ได้รวมเนื้อหาบาง ตอนไว้ จึงได้นำมาสรุปไว้ดังนี้ ดังนี้

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

สูตรสำหรับหาอนุพันธ์

$$\begin{aligned} \frac{d(\sin u)}{dx} &= \cos u \frac{du}{dx} & \frac{d(\csc u)}{dx} &= -\csc u \cot u \frac{du}{dx} \\ \frac{d(\cos u)}{dx} &= -\sin u \frac{du}{dx} & \frac{d(\sec u)}{dx} &= \sec u \tan u \frac{du}{dx} \\ \frac{d(\tan u)}{dx} &= \sec^2 u \frac{du}{dx} & \frac{d(\cot u)}{dx} &= -\csc^2 u \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

สูตรสำหรับการอินทิเกรต

$$\begin{cases} \sin u \, du = -\cos u + C & \cos u \, du = \sin u + C \\ \sec^2 u \, du = \tan u + C & \sec u \tan u \, du = \sec u + C \\ \csc^2 u \, du = -\cot u + C & \csc u \cot u \, du = -\csc u + C \end{cases}$$

ตัวอย่างที่ 1 จงหาอนุพันธ์ของ $y = \tan^2(\cos x)$

วิธีทำ $\frac{dy}{dx} = 2 \tan(\cos x) \frac{d(\tan(\cos x))}{dx}$
 $= 2 \tan(\cos x) \sec^2(\cos x) \frac{d(\cos x)}{dx}$
 $= 2 \tan(\cos x) \sec^2(\cos x) [-\sin x]$
 $= -2 \sin x \tan(\cos x) \sec^2(\cos x)$

ตัวอย่างที่ 2 $\int \sec^2(4x^3) dx$

วิธีทำ $= \int \sec^2(u) \frac{du}{12}$
 $= \frac{1}{12} \tan(u) + C$
 $= \frac{1}{12} \tan(4x^3) + C$

แบบฝึกหัด

1. $\int \cos^3(2x) dx$ **ตอบ** $\frac{1}{2} \sin(2x) - \frac{\sin^3(2x)}{6} + C$
2. $\int \cot^2(2x - 6) dx$ **ตอบ** $-\frac{1}{2} \cot(2x - 6) - x + C$
3. $\int \sec^3 x \tan^2 x dx$ **ตอบ** $\frac{\sec^3 x}{3} + C$
4. $\frac{dy}{dx}$ ของ $x^2 = \sin y + \sin 2y$ **ตอบ** $\cos y + 2 \cos 2y$

ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน

ถ้า y เป็นค่าที่ $\sin y = x$ เมื่อ $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

จะได้ฟังก์ชันผกผัน $y = \sin^{-1} x$ เมื่อ $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

เรียกว่าฟังก์ชันผกผันของ sine ซึ่งค่าอยู่ในโดเมน $[-1, 1]$ และมีพิสัย (range) $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

ข้อสังเกต

$\sin^{-1} x \neq (\sin x)^{-1} = \frac{1}{\sin x}$
 และบางครั้งเราเขียน $\arcsin x$ แทน $\sin^{-1} x$
 ในทำนองเดียวกัน ฟังก์ชันตรีโกณมิติ อื่น ๆ
 เช่น $\tan y = x$ เมื่อ $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$
 หมายถึง $y = \tan^{-1} x$ เมื่อ $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$
 และ $y = \cos^{-1} x$ เมื่อ $0 \leq y \leq \pi$
 หมายถึง $\cos y = x$ เมื่อ $0 \leq y \leq \pi$ เป็นต้น

ดังนั้น ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ทั้งหมดคือ

ฟังก์ชัน	พิสัย
$y = \arcsin x$	$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$
$y = \arccos x$	$0 \leq y \leq \pi$
$y = \arctan x$	$-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$
$y = \text{arccot } x$	$0 < y < \pi$
$y = \text{arcsec } x$	$-\frac{\pi}{2} \leq y < \frac{\pi}{2}, 0 \leq y < \frac{\pi}{2}$
$y = \text{arccsc } x$	$-\frac{\pi}{2} < y \leq \frac{\pi}{2}, 0 < y \leq \frac{\pi}{2}$

สูตรสำหรับหาอนุพันธ์

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) &= \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} & \frac{d}{dx}(\cos^{-1} u) &= -\frac{1}{|u|\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\tan^{-1} u) &= \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx} & \frac{d}{dx}(\cot^{-1} u) &= -\frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 1 จงหาอนุพันธ์ของ $y = \sin^{-1}(2x - 3)$

วิธีทำ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-(2x-3)^2}} \frac{d(2x-3)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{3x-x^2-2}}$

ตัวอย่างที่ 2 จงหาอนุพันธ์ของ $y = \tan^{-1} x$

วิธีทำ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} \frac{d(x)}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$

สูตรสำหรับการอินทิเกรต

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} du &= \sin^{-1} u + C & \int \frac{1}{1+u^2} du &= \tan^{-1} u + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} du &= \cos^{-1} u + C & \int \frac{1}{1-u^2} du &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| + C \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 3 $\int_0^{\pi/3} \frac{dx}{9+x^2} = \frac{1}{3} \left[\tan^{-1} \frac{x}{3} \right]_{x=0}^{x=\pi/3}$
 $= \frac{1}{3} \left[\tan^{-1} \frac{\pi}{9} - \tan^{-1}(0) \right] = \frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{\pi}{9}$

ตัวอย่างที่ 4 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \int \frac{2x \frac{dx}{x}}{x^2 \sqrt{(x^2)^2-1}} = \frac{1}{2} \sec^{-1} x^2 + C$

จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้
 1. $y = \cos^{-1}(x^2)$ 2. $y = \tan^{-1} \frac{x-1}{x+1}$ 3. $y = \sec^{-1} 5x$

จงหาค่าต่อไปนี้
 4. $\int \frac{1}{1-\sin x} dx$ 5. $\int \frac{dx}{1+7x^2}$ 6. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

คำตอบ
 1. $-\frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}$ 2. $\frac{1}{x^2+1}$ 3. $\frac{1}{|x|\sqrt{25x^2-1}}$
 4. $\frac{1}{4} \sin^{-1} 4x + C$ 5. $\frac{1}{\sqrt{7}} \tan^{-1} \sqrt{7}x + C$ 6. $\frac{\pi}{2}$

การอินทิเกรตโดยวิธีแทนค่า $z = \tan \frac{x}{2}$
 ถ้าฟังก์ชันที่ต้องการจะอินทิเกรตอยู่ในรูปเศษส่วนของ $\sin x$ และ $\cos x$ เราสามารถทำให้ z ได้โดยการแทนค่า $z = \tan \frac{x}{2}$
 ดังนั้น $dz = \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} (1 + \tan^2 \frac{x}{2}) dx = \frac{1}{2} (1 + z^2) dx$

หรือ $dx = \frac{2 dz}{1+z^2}$

เนื่องจากฟังก์ชันตรีโกณมิติ $\cos 2y = 2 \cos^2 y - 1$
 ถ้าแทนค่า $y = \frac{x}{2}$ จะได้ $\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2 \frac{x}{2}} - 1$
 $= \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1+z^2} - 1 = \frac{1+z^2-2}{1+z^2}$

ดังนั้น $\cos x = \frac{1-z^2}{1+z^2}$

ในทำนองเดียวกันจากสูตร $\sin 2y = 2 \sin y \cos y$
 จะได้ $\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$

เอา $\cos \frac{x}{2}$ คูณทั้งเศษและส่วนจะได้
 $\sin x = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} = 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} = 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\sec^2 \frac{x}{2}}$
 $= \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2z}{1+z^2}$

ดังนั้น $\sin x = \frac{2z}{1+z^2}$

ตัวอย่างที่ 1 จงหา $\int \frac{dx}{1 - \sin x + \cos x}$
 วิธีทำ ให้ $z = \tan \frac{x}{2}$
 ดังนั้น $dx = \frac{2 dz}{1+z^2}$, $\cos x = \frac{1-z^2}{1+z^2}$ และ $\sin x = \frac{2z}{1+z^2}$

แทนค่าลงในโจทย์จะได้
 $\int \frac{2 dz}{1+z^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2z}{1+z^2} + \frac{1-z^2}{1+z^2}}$
 $= \int \frac{2 dz}{1+z^2} \cdot \frac{1+z^2}{1 - 2z + 1 - z^2}$
 $= 2 \int \frac{dz}{(1+z^2) - 2z + (1-z^2)}$
 $= 2 \int \frac{dz}{2 - 2z}$
 $= \int \frac{dz}{1-z} = -\int \frac{d(1-z)}{1-z}$
 $= -\ln |1-z| + C$
 $= -\ln |1 - \tan \frac{x}{2}| + C$

ตัวอย่างที่ 2 จงหา $\int \sec x dx$
 วิธีทำ $\int \sec x dx = \int \frac{dx}{\cos x}$
 ให้ $z = \tan \frac{x}{2}$
 ดังนั้น $\frac{dx}{\cos x} = \int \frac{2 dz}{1+z^2} \cdot \frac{1+z^2}{1-z^2} = 2 \int \frac{dz}{1-z^2}$
 $= \ln \left| \frac{1+z}{1-z} \right| + C$ (ใช้สูตร $\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| + C$)

ดังนั้น $\int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \frac{1 + \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan \frac{x}{2}} \right| + C$

แบบฝึกหัด
 1. $\int \frac{dx}{5+4 \cos x}$ 2. $\int \frac{dx}{\cos x - \sin x + 1}$ 3. $\int \frac{dx}{\sin x + \tan x}$
 4. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-\sin x}}$ 5. $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{2+\cos x}$

คำตอบ
 1. $\frac{2}{3} \tan^{-1} \left(\frac{1}{3} \tan \frac{x}{2} \right) + C$ 2. $-\ln |1 - \tan \frac{x}{2}| + C$
 3. $\frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| - \ln \tan^2 \frac{x}{2} + C$ 4. 2 5. $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$

หมายเหตุ
 MA 112 : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
 ข้อสอบมีทั้งหมด 80 ข้อ เนื้อหาที่ออกสอบ
 1. ภาคนิยามฟังก์ชันและปริมาตรที่เกิดจากการหมุน 8 ข้อ
 2. การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตฟังก์ชันทราเจนเนตอด 12 ข้อ
 3. เทคนิคการอินทิเกรตที่ 20 ข้อ
 4. เรขาคณิตวิเคราะห์ 20 ข้อ
 ยกเว้นเรื่องตรีโกณมิติและอนุกรมอนันต์

LA 408

ส่วนของนิติเวชศาสตร์ (ศ.นพ.พตอ.ฉวีรักษ์ อาศนะเสน)

1. ส่วนที่ยกเว้นไม่นำมาเป็นข้อสอบในการสอบภาค 2/2522 (ถือตามตำราฉบับที่มีเลขพิมพ์ LA 408-2174 (ปกเทา-ขาว))

ก. บทที่ 1 ทั้งบท (หน้า 1-21)

ข. ปัญหาเรื่องเวลาตาย (หน้า 108-116)

ค. - อาการและสิ่งตรวจพบสำคัญที่พบบ่อย ๆ
- การตายอย่างกะทันหัน
(หน้า 189-205)

2. ข้อบกพร่องที่นักศึกษาควรคำนึงและแก้ไข ซึ่งได้จากการสอบครั้งที่ผ่านมาแล้ว

ก. ไม่ทำตามสิ่งที่โจทย์ตั้งไว้ ขอให้ทำตามคำสั่งโดยเคร่งครัดทุกประการ

ข. ตีปัญหาไม่แตกทำให้การตอบไม่ตรงประเด็น

ค. คำตอบส่วนใหญ่ที่นักศึกษาตอบไปนั้น เป็นคำตอบซึ่งไม่ใช่คำตอบ

ง. นักศึกษาเข้าใจผิดว่าการตอบมาก ๆ จะได้คะแนนดี แต่นั่นคือการเข้าใจผิด ตอบเท่าที่ตามให้ตรงประเด็น และได้สาระครบถ้วน คำตอบอย่างนี้จะสั้นกระตัดรัด และนั่นคือคำตอบที่มีส่วนถูกมากกว่า

จ. ฐานะพิธีพิธีกันเรื่องลายมือด้วย เพราะมีผลต่อการสอบไม่น้อย

ฉ. การตอบไม่เรียงลำดับ ไม่เป็นระเบียบ ข้อเดียวกันโยงไปหน้าหลัง หน้ากลาง เป็นผลเสียแก่นักศึกษา

ส่วนนิติวิทยาศาสตร์ (พ.ต.อ.ประชุม สถาปิตานนท์)

ข้อ 1 เกี่ยวกับศัพท์

- ยังคงไม่ออกซ้ำกับที่เคยออกมาแล้ว
- ตอบให้ชัดได้ใจความครบหมด
- รู้ว่าศัพท์คำใดอยู่ในเรื่องอะไรแล้วจะสามารถตอบความหมายของคำนั้นได้

ข้อ 2 เกี่ยวกับปัญหาตุ๊กตา

- ตั้งคดีปัญหาตัวอย่างให้ 1 เรื่อง
- เล่าพฤติการณ์แห่งคดีให้ฟังโดยละเอียด
- ลำดับความสำคัญของคดีต่อเนื่องกัน
- มีของกลางและหลักฐานต่าง ๆ
- จงตอบคำถามให้ตรงที่ถามว่าจะต้องทำอย่างไร

ให้ถูกต้องเป็นข้อ ๆ โดยชัดเจนอย่างย่อ

อ.กฤษณะ พานิชอัตรา

LA 313

ชื่อวิชา

การว่าความ

ผู้บรรยาย

อ.โชติ เศรษฐรินทร์

ผู้ร่วมรับผิดชอบ

อ.สุรัช สุวรรณปรีชา

อ.วรพล นรนุกุล

ขอบเขตของวิชา

สำหรับภาค 2/2522 ผู้บรรยายกำหนดขอบเขตในการเตรียมสอบดังนี้

PS 436

ชื่อวิชา

การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Politics in South East Asia)

ผู้บรรยาย

คณีย์ ทองใหญ่, อรอนงค์ ทองอร่าม

วันและเวลาเรียน

วันพฤหัสบดี เวลา 15.30 - 17.20 น.

สถานที่

อาคารเบกพล (BPB) ห้อง 103

เนื้อหาวิชา

ศึกษาถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อวิวัฒนาการทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เอเชียอาคเนย์) รวมทั้งพิจารณาปัญหาทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ ตลอดจนศึกษาถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองของบางประเทศ (พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) โดยเน้นถึงพลังทางการเมืองต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ นับตั้งแต่ได้รับเอกราชเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

การวัดผล

ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ (มีทั้งวิเคราะห์และความจำผสมกันไป)

ตำรา

การเมืองในเอเชียอาคเนย์ (ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) โดย อรอนงค์ ทองอร่าม, คณีย์ ทองใหญ่ และวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

หนังสืออ่านประกอบ

1. บทความและข่าวสารต่าง ๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ ตลอดจนบทความทั้งวิชาการที่เกี่ยวกับเอเชียอาคเนย์ในวารสารและจุลสารทางวิชาการต่าง ๆ (ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ตาม) เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนวิชานี้ เพราะจะช่วยให้ให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเอเชียอาคเนย์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

2. Far Eastern Economic Review ; Asia Yearbook, 1980 (อ่านเฉพาะส่วนของเอเชียอาคเนย์) สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะติดตามข่าวความเคลื่อนไหว ตลอดจนตัวเลข สถิติต่าง ๆ โดยสรุปในรอบปีที่ผ่านมาของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย (รวมทั้งเอเชียอาคเนย์) จะศึกษาได้จากหอสมุดกลาง ม.ร. และห้องสมุดของสถาบันอื่น ๆ

ผศ. คณีย์ ทองใหญ่

- การเตรียมคดี

- การร่างฟ้อง

- คำให้การ

- การซักถามพยาน

ลักษณะของข้อสอบ

ข้อสอบเป็นแบบอัตนัยจำนวน 3 ข้อ

วัน, เวลาสอบ

6 มีนาคม 2523 เวลาเช้า

อ.สุรัช สุวรรณปรีชา

PS 203

ชื่อวิชา

การปกครองส่วนภูมิภาค

ผู้บรรยาย

อ.ดร.อุษา ไบหยก

ผศ.วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ

กำหนดเวลา

วันจันทร์ เวลา 9.30-11.20

สถานที่ อาคารเบกพล ห้อง 103 (BPB 103)

ขอบเขตและเนื้อหา

1. ทำความเข้าใจในขอบเขตของการปกครองส่วนภูมิภาคโดยทั่วไป
2. ศึกษาถึงระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเชิงเปรียบเทียบ และศึกษาถึงตัวอย่างของระบบการปกครองส่วนภูมิภาคในประเทศที่น่าสนใจ
3. การปกครองส่วนภูมิภาคของไทย

การสอบ

ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย 4 ข้อ

ลักษณะข้อสอบวัดความเข้าใจเป็นประการสำคัญและไม่จำกัดขอบเขตเนื้อหาสาระอยู่ในตำราเล่มหนึ่งเล่มใด โดยเฉพาะเพียงเล่มเดียว

หนังสืออ่านประกอบ

1. การปกครองส่วนภูมิภาค โดย นิยม รัฐอมฤต และ วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ
2. Sheet สรุปคำบรรยายวิชาการปกครองส่วนภูมิภาค โดย อ.อุษา ไบหยก ซึ่งจะแจกให้กับนักศึกษา ซึ่งลงทะเบียนเรียนในวิชานี้ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับ Sheet ขอให้มาติดต่อกับ อ.อุษา ไบหยก คณะรัฐศาสตร์ ห้อง 310 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ศกนี้เป็นต้นไป และขอให้รีบไปเสด็จชมพู่แสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนในวิชานี้มาด้วย
3. การบริหารการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ โดย ชูศักดิ์ เทียงตรง
4. การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ : อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต โดย นิยม รัฐอมฤต พรชัย เทพปัญญา ชาญชัย ลวิตรังสิมา
5. The Structure of Local Government Throughout the World ; Martin Eileen, Humes Samuel
6. A Comparative Survey of Local Government and Administration ; Daniel Wit.

นอกจากนั้น นักศึกษาที่สนใจในระบบการปกครองระดับภูมิภาคของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะก็อาจจะหาอ่านเพิ่มเติมได้จากตำรา หรือ Sheet ที่พูดถึงการปกครองระดับท้องถิ่นของประเทศนั้นโดยตรง ประกอบในการทำความเข้าใจการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ เช่น รัฐบาลท้องถิ่นในอังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา หรือประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย ก็จะช่วยให้การศึกษานี้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ดร.อุษา ไบหยก

PS 452**ชื่อวิชา**

การบริหารงานบุคคล (Public Personnel Administration)

ผู้บรรยาย

ผศ. ชลิตา ธรรมณี และ ผศ. พูนศรี เพียรสนอง

วันและเวลาเรียน

Tu 11.30 - 13.20

สถานที่

ตึก POB ชั้น 201 - 401

เนื้อหาวิชา

ศึกษาการบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ อันเป็นหลักเกณฑ์สากลที่นิยมใช้ในประเทศต่าง ๆ เป็นการทั่วไป โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจถึงความหมายและความเป็นมาของวิชาดังกล่าวนี้แล้วจึงเริ่มเข้าถึงเนื้อหาตั้งแต่การวางแผนงานบุคคล, การสรรหา คัดเลือกตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน, การจำแนกตำแหน่งและกำหนดอัตราเงินเดือน, ศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม, การฝึกอบรม, การจัดหน่วยงานสำหรับบริหารงานบุคคล, การประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงขั้นสุดท้ายก็คือ การพ้นจากงาน

การวัดผล

ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ ไม่มีอัตนัยและจะเป็นการวัดความรู้จากตำรา 80 % อีก 20 % จะวัดความรู้ทั่วไปนอกเหนือจากที่อ่านพบได้ในตำรา

ตำรา

การบริหารงานบุคคล (PS 452) ของ ผศ. ชลิตา ธรรมณี และ ผศ. พูนศรี เพียรสนอง
หนังสืออ่านประกอบ

1. สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่
2. วารสารรัฐศาสตร์ ปีที่ 7, ฉบับที่ 1 หัวข้อเรื่อง "การบริหารงานบุคคลแนวใหม่ในสหรัฐอเมริกา"
3. วารสารข้าราชการ จัดพิมพ์จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
4. วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดพิมพ์โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ชลิตา ธรรมณี

LA 353

รายชื่อผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม (V.G) ภาค 1/2522 มีดังนี้

1. ประสิทธิ์ กิรติสิน รหัส 192-41640
2. ชาญชัย ภัทรานนท์ รหัส 192-43866
3. ช่อทิพย์ วัฒนะแสงมีชัย รหัส 194-12867
4. หทัยา สวัสดิ์ รหัส 196-05748
5. ธรรบ คำนออำไพ รหัส 201-09317
6. องค์การณ์ วิเศษสินธุ์ รหัส 211-00137
7. ประเสริฐ รัตนชีวพงศ์ รหัส 214-13615

ให้นักศึกษาผู้มีรายนามดังกล่าวข้างต้น มารับรางวัล ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2523 ณ ตึก NB 6 เวลา 17.30 น.

อ.บุศกร มินรามัญ

PS 354**ชื่อวิชา**

การวัดผลและประเมินบุคคล

ผู้สอน

ผศ. กมล อุดลพันธ์ และ ผศ. พูนศรี เพียรสนอง

วันเรียน

จันทร์ 13.30 - 15.20 น. ณ POB 201

ขอบเขตวิชา

การวัดและการประเมินผลในการบริหารงานบุคคล ทั้งในการคัดเลือกคนเข้าทำงานและการประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และในการจัดฝึกอบรมโยกย้ายหรือให้ออกจากงาน เน้นการประเมินผลโดยวิธีการของพฤติกรรมศาสตร์

การสอบ

ข้อสอบเป็นอัตนัย 6 ข้อ เลือกทำเพียง 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 2.30 ชั่วโมง สอบวันที่ 8 มี.ค. 2523 เวลา 9.00 - 11.30 น.

ตัวอย่างข้อสอบจากภาค 1/2521

ให้อธิบายปัจจัยอันเป็นตัวกำหนดที่สำคัญในการทำงานของบุคคลมาโดยละเอียด และให้อภิปรายด้วยว่า ถ้าหากขาดปัจจัยเหล่านี้จะมีผลดีหรือผลเสียต่อการทำงานมากน้อยแค่ไหน (25 คะแนน)

ตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนและการสอบ

ตำราวิชา PS 354 เขียนโดยอาจารย์บวร ประพฤติดี หมายเลขการพิมพ์ 20495 หรือ 21338 หรือ 22342 เนื้อหาทั้งหมดมี 13 บท เอาสอบทุกบท ไม่มียกเว้น
หนังสือและบทความที่ควรอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้

1. Richard Barrett, Performance Rating.
2. ดร. สวัสดิ์ สุคนธ์รังษี, การวัดในการจัดงานบุคคล
3. เพ็ญศรี วายวานนท์, "การประเมินผลงาน" วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์, ปีที่ 11 เล่มที่ 2 เมษายน 2514.

ผศ. กมล อุดลพันธ์

PS 328**ชื่อวิชา**

การบริหารการพัฒนา

ผู้บรรยาย

ผศ. กมล อุดลพันธ์ และ อ. วิเชียร ชื่นชอบ

วันเรียน

ศุกร์ 9.30 - 11.20 น. ณ POB 201 - 501

ขอบเขตวิชา

ศึกษาถึงความหมายของการบริหารการพัฒนา ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปัญหาและการปรับปรุงระบบบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศ ศึกษากรณีตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ

การสอบ

ข้อสอบเป็นปรนัยล้วน 100 ข้อ ชนิดเลือกคำตอบ (multiple choice) นักศึกษาจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดเพียงคำตอบเดียวจาก 4 หรือ 5 คำตอบย่อยในแต่ละข้อ (ให้นำคินสอดคำอย่างอ่อนพร้อมทั้งยงลง

AR 103**ชื่อวิชา**

ศิลปะนิยม (Art Appreciation)

ผู้บรรยาย

ผศ.วัฒนา พุทธางกูรานนท์
อ.อารมณ ฉนวนจิต

เนื้อหา

1. จุดมุ่งหมาย ความหมาย และขอบข่ายในการเรียนศิลปะนิยม
2. บ่อเกิดแห่งศิลปะ
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของศิลปะ
4. ลักษณะของงานศิลปะ
5. ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์
6. ศิลปะอินเดีย
7. ศิลปะในประเทศไทย

ตำรา

ศิลปะนิยม ของ อ.พรพรรณ เลหาศิรินาถ

การวัดผล

ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ

หมายเหตุ: นักศึกษามีปัญหาติดต่อผู้บรรยายได้ที่ตึกคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 504

ผศ.วัฒนา พุทธางกูรานนท์



มาใช้ในการทำสอบด้วย) คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง สอบวันที่ 19 มี.ค. 2523 เวลา 9.00 - 11.00 น.
ตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนและการสอบ

ใช้ตำรา PS 328 การบริหารการพัฒนา หมายเลขการพิมพ์ 21362 หรือ 22113 หรือ 22443 เนื้อหาทั้งหมด 8 บท เอาสอบทุกบทไม่มียกเว้น
หนังสือที่ควรอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้

1. Tred W. Riggs, *Frontiers of Development Administration*
2. Edward W. Weidner, *Development Administration in Asia.*
3. อมร รักษาสัตย์ และ ชัดติยา กรรณสูต, ผู้รวบรวม, *ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศไทย*
4. ไพโรจน์ สิตปรีชา, *การวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศไทย*
5. ปฐม มณีโรจน์, *ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาการบริหาร*

ผศ. กมล อุดลพันธ์

LA 322

ชื่อวิชา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

ผู้บรรยาย
ศาสตราจารย์ประพนธ์ ศาคะมาน

เนื้อหาวิชาในการเตรียมสอบภาค 2/2522
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาจากตำราโดยละเอียดแล้ว ขอให้ศึกษาในสาระสำคัญในมาตราต่อไปนี้
ภาค 3 อุตธรณ์-ฎีกา
มาตรา 223 (ม. 138, 168), 224, 225, 226, 227, 228 ม. 24, 231, 234, 236 และ 248
ภาค 4 วิธีการชั่วคราวและการบังคับคดี
มาตรา 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 264, 267, 271, 292, 293

ตำรา
- คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคอุตธรณ์-ฎีกา โดย ศจ.สัญชัย สัจจวานิช และ
- คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา, บังคับคดี โดย ศจ.ประพนธ์ ศาคะมาน

หนังสืออ่านประกอบตำรา
- เอกสารประกอบการศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 โดย อ.สุรัชย์ สุวรรณปรีชา LA 322 (S)
ลักษณะข้อสอบ
เป็นแบบอัตนัยรวม 4 ข้อ
อ.สุรัชย์ สุวรรณปรีชา

LA 404

ผู้บรรยาย
อ.ชลด จามรมาน

ผู้ทบทวน
อ.มรกต ศรีจรูณรัตน์

ตำรา
คำบรรยาย เรื่อง สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ โดย อ.ชลด จามรมาน ซึ่งหาซื้อได้ที่ฝ่ายตำรา

เนื้อหา
เป็นการศึกษาถึงลักษณะของ กม. สิทธิยึดหน่วง โดยเริ่มตั้งแต่ พ.พ. ม. 241-250 การเกิดสิทธิยึดหน่วง ข้อยกเว้นในการเกิดสิทธิยึดหน่วง ผลของสิทธิยึดหน่วง และการระงับไปซึ่งสิทธิยึดหน่วง
บุริมสิทธิ โดยศึกษาถึงลักษณะของบุริมสิทธิ ทั้ง บุริมสิทธิสามัญและบุริมสิทธิพิเศษ สำหรับบุริมสิทธิพิเศษยังแยกออกเป็นบุริมสิทธิพิเศษเหนือสิ่งห้ามทรัพย์ และบุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งลำดับแห่งบุริมสิทธิ โดยเริ่มตั้งแต่ พ.พ. ม. 251-280 รวมทั้งมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ลักษณะข้อสอบ
เป็นข้อสอบอัตนัยล้วนจำนวน 3 ข้อ

วันเวลาสอบ
6 มี.ค. 2523 เวลา 13.00-15.00 น. รวมเวลาการทำข้อสอบ 2 ชม.

อ.มรกต ศรีจรูณรัตน์

PS 328

ผู้บรรยาย
ผศ.กมล อุดลพันธ์ และ อ.วิเชียร ชื่นชอบ

ขอบเขตวิชา
ศึกษาถึงความหมายของการบริหารการพัฒนา ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปัญหาและการปรับปรุงระบบบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศ ศึกษากรณีตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ

การสอบ
ข้อสอบเป็นปรนัยล้วน 100 ข้อ ชนิดเลือกคำตอบ (multiple choice) นักศึกษาจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดเพียงคำตอบเดียวจาก 4 หรือ 5 คำตอบย่อยในแต่ละข้อ (ให้นำดินสอดำอย่างอ่อนพร้อมทั้งยางลบมาใช้ในการสอบด้วย) คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง สอบวันที่ 19 มี.ค. 2523 เวลา 9.00-11.00 น.

ตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนและขอสอบ
ใช้ตำรา PS 328 การบริหารการพัฒนา หมายเลขการพิมพ์ 21362 หรือ 22113 หรือ 22443 เนื้อหาทั้งหมด 8 บท เอาสอบทุกบทไม่มียกเว้น

หนังสือที่ควรอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้
1. Tred W. Riggs, *Frontiers of Development Administration.*
2. Edward W. Weidner, *Development Administration in Asia.*
3. อมร รัชชาศักดิ์ และชัตติยา วรรณสุด, ผู้รวบรวม, *ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ*
4. ไพโรจน์ สิตปรีชา, *การวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศ*
5. ปฐม มณีโรจน์, *ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาการบริหาร*

ผศ.กมล อุดลพันธ์

LA 206

ผู้บรรยาย
ศ.ดร.มานะ พินยารัตน์

เนื้อหาสาระสำคัญ
1. ลักษณะของสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่า (คือข้อแตกต่างระหว่างสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่ากับสัญญาเช่าทรัพย์สินนั่นเอง)
2. หลักเกณฑ์การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน ผลกระทบหลักเสียงทรงจัดทะเบียนการเช่า
3. มาตราที่สำคัญอื่น ๆ 543, 552, 553, 554, 560, 564, 566, 570
4. ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สิน และสัญญาเช่าชื่อ ดู ม. 538 กับม. 572, ม. 573
สัญญาเช่าทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาแบบ ม. 573 ไม่ได้ ม. 560, ม. 574 และเรื่องคำพิพากษาที่ค้างชำระ
5. ข้อแตกต่างของสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ
6. การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน ตาม ม. 582
7. กรณีนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบคู่จ้างตาม ม.425
8. กรณีนายจ้างไล่ลูกจ้างออกได้ตาม ม. 583
9. ความระงับของสัญญาจ้างทำของ
10. ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างตาม ม. 605

PS 320

ชื่อวิชา
องค์การระหว่างประเทศ (International Organization)

ผู้บรรยาย
คณิศ ทองใหญ่ ธนียา ทรายงกูร

วันและเวลาเรียน
วันศุกร์ เวลา 09.30 - 11.20 น.

สถานที่
TBB 104

เนื้อหาวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดตลอดจนความเป็นมาของสถาบันและองค์การระหว่างประเทศ โดยเน้นทั้งด้านโครงสร้าง หน้าที่ และพฤติกรรมขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่องค์การระหว่างประเทศเข้าไปเกี่ยวข้อง

องค์การระหว่างประเทศที่ทำการศึกษานั้น จะมีทั้งองค์การระหว่างประเทศในระดับโลก คือ สันนิบาตชาติ และสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศในสวนภาคพื้นต่าง ๆ เช่น องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต้) องค์การนาถารัฐอเมริกา (โอ.เอ.เอส) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ฯลฯ

ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (เป็นวิเคราะห์ 2 ข้อ และ ความจำ 1 ข้อ)

ตำรา
ตำรา องค์การระหว่างประเทศ โดย ผศ.การุณยลักษณ์ พหลโยธิน และคณะ

หนังสืออ่านประกอบ
1. หนังสือแปลชื่อ "การทูตเพื่อขจัดวิกฤติการณ์" แปลโดย ดร.สมศักดิ์ ชูโต
2. บทความ และข่าวสารต่าง ๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ (ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย) ที่เสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น เกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติและสมาคมอาเซียน เป็นต้น

ข้อแนะนำเพิ่มเติม
ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องที่ทันสมัย หรือเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนั้น เป็นสิ่งที่นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ จำเป็นจะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น ขอแนะนำให้อ่านหนังสืออ่านประกอบในข้อ 2 มาก ๆ ด้วยเช่นกัน (นอกเหนือไปจากตำรา) เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาประกอบคำตอบในข้อสอบของนักศึกษา

ผศ.คณิศ ทองใหญ่

ข้อสอบ
ข้อกอัตนัย 3 ข้อ
ข้อ 1 เป็นเช่าทรัพย์สิน
ข้อ 2 เป็นเช่าทรัพย์สิน และเช่าชื่ออย่างละครึ่งข้อ (ปกติเป็นเรื่องข้อแตกต่าง)
ข้อ 3 เป็นจ้างแรงงาน และจ้างทำของ

อ.สุเมธ อามระฉัตร

PS 250

ผู้สอน

ผศ.กมล อุดลพันธ์ ผศ.ชลิลา ธรรมณี ผศ.เฉลิมศรีหงษ์ และ อ.เสาวลักษณ์ สิงห์ไกรินทร์

ขอบเขตวิชา

ทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหาร หน้าที่ของนักบริหาร ทฤษฎีต่างๆ ในการบริหารรัฐกิจ ภาวะนิเวศน์ในการบริหาร และรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่

การสอบ

ข้อสอบเป็นปรนัยล้วน 100 ข้อ ชนิดเลือกคำตอบ (Multiple Choice) นักศึกษาจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดเพียงคำตอบเดียวจาก 4 หรือ 5 คำตอบย่อยในแต่ละข้อ (ให้นำดินสอดำอย่างอ่อนพร้อมทั้งยางลบมาใช้ในการทำสอบด้วย) คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง สอบวันที่ 9 มี.ค. 2523 เวลา 9.00-11.00 น.

ตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนและการสอบ

ใช้ตำรา PS 250 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น หมายเลขการพิมพ์ 2141 หรือ 21218 หรือ 22338 เนื้อหาทั้งหมด 14 บท เอาสอบทุกบทไม่มียกเว้น

หนังสือที่ควรอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้

1. สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร.
2. Felix A. Nigro, Modern Public Administration.

ผศ.กมล อุดลพันธ์

PS 354

ผู้สอน

ผศ.กมล อุดลพันธ์ และ ผศ.พูนศรี เพียรสนอง

ขอบเขตวิชา

การวัดและการประเมินผลในการบริหารงานบุคคล ทั้งในการคัดเลือกคนเข้าทำงานและการประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และในการจัดฝึกอบรม โยกย้ายหรือให้ออกจากงาน เน้นการประเมินผลโดยวิธีการของพฤติกรรมศาสตร์

การสอบ

ข้อสอบเป็นอัตนัย 6 ข้อ เลือกทำเพียง 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 2.30 ชั่วโมง สอบวันที่ 8 มี.ค. 2523 เวลา 9.00-11.30 น.

ตัวอย่างข้อสอบจากภาค 1/2521

ให้อธิบายปัจจัยอันเป็นตัวกำหนดที่สำคัญในการทำงานของบุคคลมาโดยละเอียด และให้อธิบายด้วยว่าถ้าหากขาดปัจจัยเหล่านี้จะมีผลดีหรือผลเสียต่อการทำงานมากน้อยแค่ไหน (25 คะแนน)

ตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนและการสอบ

ตำราวิชา PS 354 เขียนโดยอาจารย์บรร ประพฤติกติ หมายเลขการพิมพ์ 20495 หรือ 21338 หรือ 22342 เนื้อหาทั้งหมดมี 13 บท เอาสอบทุกบท ไม่มียกเว้น

หนังสือและบทความที่ควรอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้

1. Richard Barrett, Performance Rating.
2. ดร.สวัสดิ์ สุคนธ์รังษี, การวัดในการจัดการบุคคล.
- 3: เพ็ญศรี วายวานนท์, "การประเมินผลงาน" วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 11 เล่มที่ 2 เมษายน

2514

ผศ.กมล อุดลพันธ์

LA 409

ผู้บรรยาย

ศ.ดร.อมร จันทรสุมบุรณ์

ขอบเขตในการศึกษา และการสอบ

ในภาค 2/2522

เนื่องจากประมวล พระราชบัญญัติแห่งกฎหมายปกครองออกไม่ทันในภาคนี้ จึงมีเนื้อหาเฉพาะในคำบรรยายเท่านั้น

คำบรรยายแบ่งออกเป็น 3 ชุด

- ชุด 1 ความเบื้องต้น
 - ชุด 2 วิชากฎหมายปกครองของไทย
 - ชุด 3 การควบคุมฝ่ายบริหาร
- ให้นักศึกษาเน้นหนักในชุด 2 กับชุด 3

ข้อสอบ

ออกอัตนัย 3 ข้อ

อ.สุนทร จานประดับ

FR 451

ชื่อวิชา

ชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาวฝรั่งเศส

ผู้บรรยาย

ผศ.สงครี ศรีจันทร์พันธุ์ บรรยายชีวิตด้านเศรษฐกิจ อ.สุวิษ รัตตเสรี บรรยายชีวิตด้านสังคม

เนื้อหาวิชา

- ตอนที่ 1 ชีวิตด้านเศรษฐกิจของชาวฝรั่งเศส
- การดำเนินชีวิต - ความต้องการในชีวิตในปัจจุบัน
 - รายรับรายจ่าย
 - การบริโภค
 - การอุตสาหกรรมของฝรั่งเศส
 - การค้าขาย
 - การกลีกรรม
 - การท่องเที่ยว
- ตอนที่ 2 : ชีวิตด้านสังคมของชาวฝรั่งเศส
- ชีวิตในครอบครัว
 - การบังคับของชุมชนในเมืองใหญ่
 - การใช้เวลาว่าง - การทำงาน และระบบการขนส่งมวลชน

ตำรา

FR 451 ชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาวฝรั่งเศส รหัส 22122 โดย ผศ.สงครี ศรีจันทร์พันธุ์

ลักษณะข้อสอบ

- อัตนัย 4 ข้อ ตามเนื้อหาในตำราเรียน FR 451
 - อัตนัย 1 ข้อ ตามเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสืออ่านประกอบ อันได้แก่ หนังสือ
1. "De la provence à Paris"
 2. "Des Machines et des Hommes"

นักศึกษาเลือกอ่านเล่มใดเล่มหนึ่ง เวลาสอบเลือกหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่เลือกอ่าน

- รายงานประกอบการเรียนวิชานี้ 20 คะแนน

ให้นักศึกษาสรุปบทความอ่านประกอบ ทุกบทความที่ไม่มีคำถามถามอยู่ ให้ทำรายงานนี้ส่งก่อนวันสอบวิชา FR 451 มิฉะนั้น จะถือว่าไม่ส่ง และหนังสืออ่านประกอบที่นักศึกษายืมจากภาควิชาภาษาตะวันตก ต้องคืนก่อนวันที่ 10 เมษายน 2523

ผศ.สงครี ศรีจันทร์พันธุ์

ข้อสังเกตบางประการในการสอบ

นายสุพจน์ สมรรถโท
กองบรรณาธิการ.

ก่อนการสอบภาค 1 นี้ ทางข่าวรวมคำแหงได้เตือนและแนะนำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการเข้าสอบไล่ แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ก็ยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก ก็ขอสรุปเพื่อให้เป็นเหตุเตือนใจในการสอบครั้งต่อไปบางประการ คือ

1. หนังสือตำราหาย ภายหลังจากสอบเสร็จเกือบจะทุกวิชา นักศึกษาบางคนสอบเสร็จแล้วปรากฏว่าออกมาหาตำราไม่พบ ซึ่งอาจจะเป็นการเจตนาหรือไม่เจตนาของนักศึกษาที่สอบเสร็จก่อนจะหยิบผิดไป บางคนบ่นว่าหายเป็นเล่มที่ 3 แล้ว จึงใคร่ขอเตือนผู้ที่มีเจตนาเอาของผู้อื่นนั้น ขอให้ไปตรวจว่าได้ปฏิบัติอีกเลย เพราะของใครใคร่ก็รักย่อมมีความเสียดาย บางวิชาที่ราคาหลายสิบบาทอยู่ สำหรับมาตรการในการป้องกันนั้น เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก เพราะมีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ก็ได้แต่ขอให้พวกเราเองจงอย่าได้ทำร้ายจิตใจเพื่อนร่วมสถาบันกันเลย

2. ทูจวิต ในการสอบภาคนี้ รู้สึกว่าจะมีการทูจวิตเป็นจำนวนมาก จับกันได้แทบจะทุกวิชาทีเดียว โดยแต่ละคนก็มีวิธีการต่าง ๆ มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะนักศึกษาหญิงหรือชาย ทั้ง ๆ ที่ก่อนเข้าสอบหัวหน้าตึกได้ประกาศเตือนทุกครั้ง บางคนอ้างว่าไม่มีเจตนา กรรมการคุมสอบก็ยอมไม่ได้ บางคนขอความเห็นใจบอกว่าเหลือวิชาเดียวจะจบ กลัวไม่จบจึงคิดเสี่ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย บางคนบอกว่านึกว่าทูจวิตวิชาใดก็จะตกเฉพาะวิชานั้น นึกไม่ถึงว่าจะต้องตกหมดทุกวิชาที่ลงทะเบียน แล้วก็ต้องถูกห้ามลงทะเบียนอีก ก็ต้องขอเตือนกันไปอีกว่า อย่าคิดเสี่ยงกับอนาคตของตัวเองเลย

3. การไปสอบผิดที่ การสอบคราวนี้มีการไปสอบผิดที่กันมากมาย ทุกวิชาเลยก็ว่าได้ และไม่ว่านักศึกษาใหม่หรือเก่า การดูคู่มือสอบไล่ก็ได้เตือนกันแล้วว่าดูให้ละเอียด อย่างเช่น ระหว่างตึก KLB (กองโกรลาต) กับตึก KMB (ศิริมาศ) มีการไล่กันไปไล่กันมาทุกวัน ซึ่งเสียเวลาไม่น้อย ซึ่งไปสอบผิดที่ที่ไม่ใช่ในมหาวิทยาลัยแล้ว จะยุ่งยากมาก เพราะเมื่ออนุญาตให้สอบผิดที่ได้ ก็ต้องหาข้อสอบเพิ่ม แต่ส่วนมากข้อสอบจะมีจำเพาะเท่าจำนวนคน บางคนไปสอบผิดที่ที่ต้องรอทำข้อสอบของคนที่ไม่มาสอบ และต้องเพิ่มชื่อ เพ็ชรหัสเข้าไป ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากมาก

4. ไปสอบผิดเวลา บางวิชา เช่น SO 103, PS 103, EN 101 มีสอบ 2-3 คาบเวลา บางคนเข้าไปในห้องสอบตอนบ่าย หน้าที่นั่งไม่พบ มาตรวจสอบอีกที่ปรากฏว่ารหัสของตนสอบช่วงเช้า ก็หมดสิทธิ์สอบ บางคนแทบร้องไห้บอกว่าเตรียมตัวมาอย่างดี มาจากต่างจังหวัด ให้เพื่อนบอกวันเวลาสอบไปให้ ดังนั้นคราวต่อไปขอให้ดูให้ละเอียด เพราะจะเป็นการเสียประโยชน์ไปเปล่า ๆ

5. การแต่งกาย การที่มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาแต่งกายด้วยการแต่งกายให้เรียบร้อยนั้น เราศึกษาในระดับนี้ เรียกว่าระดับอุดมศึกษา พันวัยเด็กแล้ว ไม่น่าจะต้องเตือนกันให้มากนัก แต่ก็ยังมีอยู่ไม่น้อย ไม่ปฏิบัติตาม เป็นต้นว่า นักศึกษาชายไม่เอาชายเสื้อใส่ในกางเกง ใส่รองเท้าแตะพองน้ำเข้าห้องสอบ บางคนก่อนเข้าห้องสอบ พอกรรมการเข้าไปเตือนให้แต่งตัวให้เรียบร้อย กลับใช้วาจา

